

Phát huy vai trò tiên phong của báo chí trong công tác xây dựng Đảng

16:56 22/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 21/11, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tổ chức trao Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh lần thứ VI năm 2024.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Hải Châu biểu dương các cấp ủy Đảng, các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên và cộng tác viên đã tích cực hưởng ứng, tâm huyết, sáng tạo, đem đến kết quả tích cực cho giải; đồng thời chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải năm nay.

Để tiếp tục tổ chức Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ VII - năm 2025 đạt kết quả tốt, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đề nghị Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo các cấp, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí tại tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kết quả Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh lần thứ VI - năm 2024. Các đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Giải lần thứ VII - năm 2025 và Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ X năm 2025; tăng cường phối hợp, phát hiện, gợi ý đề tài và cung cấp thông tin, tài liệu, hỗ trợ, tạo điều kiện cho đội ngũ phóng viên, cộng tác viên tiếp cận các tài liệu, tư liệu, các mô hình hay, cách làm mới, những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng để có nhiều tác phẩm chất lượng.

Ông Trần Hải Châu đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tiếp tục hưởng ứng, tham gia giải; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy các cấp, Mặt trận và các đoàn thể, bám sát nhiệm vụ và thực tế ở cơ sở để tìm hiểu viết bài chuyên sâu. Mỗi phóng viên phát huy vai trò tiên phong, tận dụng tối đa những lợi thế của kỷ nguyên số để lan tỏa mạnh mẽ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục đồng hành, chia sẻ với những khó khăn chung của tỉnh, có những tác phẩm báo chí mang tính xây dựng, góp phần giúp lãnh đạo tỉnh làm tốt hơn công tác điều hành trên tất cả lĩnh vực.



Ban Tổ chức trao 2 giải A cho các nhóm tác giả

Năm 2024 là năm thứ 6 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng. Giải góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị; đặc biệt là năng lực cầm quyền của Đảng.

Sau một thời gian phát động, đến ngày 10/10/2024, Ban Tổ chức đã nhận được 52 tác phẩm ở các thể loại: Báo in, Truyền hình, Phát thanh, Báo điện tử, Báo ảnh. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham gia giải lần này cơ bản bám sát chủ đề về công tác xây dựng Đảng; chất lượng khá đồng đều, nội dung phong phú, phản ánh đa dạng, sinh động, khách quan các mặt của công tác xây dựng Đảng, thu hút được sự quan tâm của người đọc, người nghe, người xem. Một số tác phẩm đã có sự tìm tòi về nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; phát hiện những vấn đề, cách làm mới. Thông qua những vấn đề cụ thể mà báo chí nêu đã giúp các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém; bổ sung, sửa đổi các quy định không còn phù hợp và tìm ra giải pháp cho những vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Giải đã trao 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 7 giải Khuyến khích. Trong đó, 2 giải A được trao nhóm tác giả Thanh Tùng, Hoàng Nhung, Phương Thảo, Hải Hưng (Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình) với tác phẩm “Phóng sự về Trường Sa”; nhóm tác giả Bùi Đức Thành,

Ngô Đức Lợi, Trương Văn Minh, Dương Xuân Phú (Báo Quảng Bình) với tác phẩm “Nghị quyết từ lòng dân”. Ban Tổ chức đã quyết định gửi các tác phẩm đạt Giải tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/phat-huy-vai-tro-tien-phong-cua-bao-chi-trong-cong-tac-xay-dung-dang>